

Số: 48

Ngày 11/12/2023

Bản tin hàng tuần  
ra ngày thứ Hai

# VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Bản tin Văn bản pháp luật mới số 48 xin giới thiệu một số nội dung sau:

- Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2023/NĐ-CP quy định về phòng chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.
- Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1300/CD-TTg về bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024 để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông cho Nhân dân.
- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1591/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030.
- Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 34/2023/TT-BGTVT sửa đổi khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.
- Thông tư số 72/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính được thực hiện Sáp nhập, hợp nhất khi có điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; 2 năm liên tiếp hoạt động không hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền; không đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu.
- Bản tin tuần này giới thiệu đến các đơn vị các giải đáp pháp luật xoay quanh Thông tư số 23/2023/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xin trân trọng giới thiệu cùng các đơn vị.

# VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

## 1. QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG TIỀN GIẢ, BẢO VỆ TIỀN VIỆT NAM

Ngày 08/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2023/NĐ-CP về Quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam. Theo đó, trong các hoạt động, giao dịch có liên quan đến tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước, cơ quan công an, cơ quan có thẩm quyền của quân đội, hải quan thực hiện đối chiếu với các đặc điểm bảo an trên tiền thật cùng loại hoặc thông báo về đặc điểm và cách nhận biết tiền Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước đã công bố để xác định là tiền thật hay tiền giả. Trường hợp phát hiện tiền giả, Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước, cơ quan công an, cơ quan có thẩm quyền của quân đội, hải quan thực hiện thu giữ và lập biên bản theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp phát hiện tiền nghi giả, thực hiện tạm thu giữ và lập biên bản theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp tổ chức, cá nhân không chấp hành việc lập biên bản, thu giữ tiền giả, tạm thu giữ tiền nghi giả, Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước thông báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý. Trường hợp phát hiện dấu hiệu liên quan đến hành vi làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực

hiện tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước bố trí người có chuyên môn thực hiện giám định tiền giả, tiền nghi giả, đảm bảo trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác giám định tiền giả, tiền nghi giả; thông báo công khai danh sách và địa chỉ liên hệ của các cơ quan giám định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước. Trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành giám định, cơ quan giám định thông báo kết quả giám định bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giám định. Trường hợp kết quả giám định không phải tiền giả, cơ quan giám định hoàn trả hiện vật cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giám định. Trường hợp kết quả giám định là tiền giả, cơ quan giám định thực hiện thu giữ hiện vật và xử lý theo quy định. Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước được giữ lại một số tiền giả làm tư liệu nghiên cứu. Tiền giả làm tư liệu nghiên cứu được phân loại, kiểm đếm để theo dõi, lưu giữ, bảo quản đầy đủ, an toàn trong quá trình sử dụng. Bộ trưởng Bộ Công an và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định số lượng, chủng loại và việc quản lý, sử dụng số tư liệu này.

Ngân hàng Nhà nước thông tin công khai, rộng rãi về đặc điểm và cách nhận biết tiền Việt Nam trên

các phương tiện thông tin đại chúng, công thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước hoặc các phương thức truyền thông phù hợp khác. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Ngân hàng Nhà nước phối hợp, trao đổi thông tin về tiền giả xuất hiện trong lưu thông, phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm liên quan đến tiền giả bằng văn bản hoặc phương thức phù hợp khác để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.

## **2. MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ**

Ngày 29/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán. Một số quy định về phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ được sửa đổi như sau:

Sửa đổi định nghĩa phát hành riêng lẻ trái phiếu Chính phủ như sau: Phát hành riêng lẻ là phương thức bán trực tiếp trái phiếu Chính phủ cho từng đối tượng mua hoặc lựa chọn ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm đại lý phân phối và thanh toán trái phiếu Chính phủ (đại lý phân phối) cho đối tượng mua.

Một số nội dung cơ bản của phương án phát hành riêng lẻ: Đối tượng mua trái phiếu; khối lượng dự kiến phát hành; kỳ hạn trái phiếu; lãi suất dự kiến; thời gian dự kiến phát hành; dự kiến hình thức phát hành

riêng lẻ (Kho bạc Nhà nước phát hành trực tiếp hoặc lựa chọn đại lý phân phối).

Điều kiện làm đại lý phân phối: Là các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có chức năng cung cấp dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; có mạng lưới hoạt động đáp ứng việc phân phối và thanh toán trái phiếu Chính phủ; có phương án tổ chức phân phối và thanh toán trái phiếu đáp ứng được yêu cầu của chủ thể tổ chức phát hành đối với mỗi đợt phát hành.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/01/2024.

## **3. BỔ SUNG 02 QUỐC GIA ĐƯỢC ÁP DỤNG THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM**

Ngày 01/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022-2027.

Bổ sung 02 quốc gia được áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam bao gồm: Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma và Cộng hòa Phi-líp-pin.

Bổ sung giai đoạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thực hiện Hiệp định RCEP như sau: Từ ngày 04/3/2022 đến ngày 31/12/2022 đối với Cộng hòa Liên

bang Mi-an-ma; từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 đối với Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma; từ ngày 02/6/2023 đến ngày 31/12/2023 đối với Cộng hòa Phi-líp-pin.

Đối với hàng hóa được nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma và đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu từ ngày 04 tháng 3 năm 2022, đối với hàng hóa được nhập khẩu từ Cộng hòa Phi-líp-pin và đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu từ ngày 02/6/2023 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được hưởng thuế suất RCEP theo quy định tại Nghị định này và Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ và nếu đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/12/2023.

#### **4. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030**

Ngày 24/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1488/QĐ-TTg phê duyệt "Kế hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2030".

Đối với giai đoạn 2024 – 2025 mục tiêu như sau: Duy trì, bảo quản và sử dụng 48 chuẩn đo lường quốc gia của 29 đại lượng đã được phê duyệt theo Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 1361/QĐ-TTg; đầu tư phát triển mới, bổ sung 08 chuẩn đo lường của 07 đại lượng, cụ thể: 02

chuẩn đo lường thuộc 02 đại lượng cơ bản là Nhiệt độ nhiệt động học và Lượng chất; 06 chuẩn đo lường thuộc 05 đại lượng dẫn xuất: 02 chuẩn đo lường Áp suất, Độ ẩm khí, Điện dung, Điện cảm, Air kerma (đối với photon).

Trong giai đoạn 2026 - 2030, duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia của các đại lượng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đầu tư nâng cấp mở rộng phạm vi đo, nâng cao trình độ 09 chuẩn đo lường quốc gia của 08 đại lượng đã được phê duyệt; đầu tư phát triển mới, bổ sung 36 chuẩn đo lường của 23 đại lượng.

Để đạt được các mục tiêu trên cần phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp như sau: Tập trung, ưu tiên nguồn lực triển khai, phát triển các chuẩn đo lường quốc gia được phê duyệt; phát triển chuẩn đo lường quốc gia đáp ứng yêu cầu sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp với điều kiện duy trì, bảo quản, sử dụng tại Việt Nam; tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trong nước và quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện về thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia tại Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan, địa phương; duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường quốc gia; thực hiện hiệu quả các dự án song phương và đa phương về phát triển chuẩn đo lường quốc gia để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về đo lường.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/11/2023.

## **5. CHƯƠNG TRÌNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN TRẺ EM, CHĂM SÓC TRẺ EM MỒ CÔI GIAI ĐOẠN 2023 - 2030**

Nhằm thực hiện mục tiêu trẻ em được chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi được tiếp cận dịch vụ hỗ trợ phù hợp với quyền trẻ em, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1591/QĐ-TTX ngày 08/12/2023 Phê duyệt Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030, mục tiêu cụ thể: 80% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ có nguy cơ cao bị rối loạn tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý, dịch vụ xã hội phù hợp tại trường học, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội và dịch vụ cộng đồng. Phân đầu 100% trẻ em mồ côi được chăm sóc thay thế bởi người thân thích, cá nhân, gia đình không phải là người thân thích, được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời, tại các cơ sở trợ giúp xã hội, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ phù hợp.

Chương trình cũng đề ra các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện như: Sửa đổi các chính sách pháp luật về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em; truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em và bảo vệ, chăm sóc trẻ em mồ côi; tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, đặc biệt là cán bộ làm công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em như: tăng cường các

dịch vụ y tế, chú trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu trong phòng và phát hiện sớm các rối loạn; phát triển các dịch vụ hỗ trợ phòng, ngừa, phát hiện sớm, tư vấn cho trẻ em có rối loạn sức khỏe tâm thần; tăng cường phối hợp kiểm tra, theo dõi, đánh giá thực hiện Chương trình; đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường hợp tác quốc tế, vận động mọi nguồn lực xã hội, kinh nghiệm, sáng kiến để chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi...

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Chương trình trên phạm vi toàn quốc.

## **6. CÁC CƠ QUAN THÔNG TẤN, BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN VỀ TÁC HẠI CỦA VIỆC NHẬP LẬU, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT**

Để ngăn chặn triệt để, chấm dứt tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát tốt các loại dịch bệnh động vật, giảm chi phí, hạ giá thành chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi và bảo đảm nguồn cung sản phẩm trong các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 06/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 29/CT-TTg về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, triển khai lực lượng

kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các cơ sở thu gom, giết mổ gia súc, gia cầm, nhất là các địa bàn tiếp giáp biên giới. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra và truy xuất nguồn gốc đối với việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tiêu thụ tại địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát tình hình, chủ động chỉ đạo, triển khai các biện pháp bảo đảm nguồn cung thực phẩm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh động vật, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Ngoài ra, chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp tập trung xây dựng thành công các vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh để phục vụ xuất khẩu.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống đài truyền thanh cơ sở tổ chức công tác truyền thông về tác hại của việc nhập lậu, nguy cơ xâm nhiễm các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mất an toàn thực phẩm do nhập lậu vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật từ nước ngoài vào Việt Nam; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm động vật sản xuất

trong nước, nhất là các sản phẩm thịt lợn.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành 06/12/2023.

## **7. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN**

Ngày 05/12/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1300/CP-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024.

Theo đó, đề phòng ngừa tai nạn giao thông và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh, vượt không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, không nhường đường cho xe ưu tiên, đi vào làn dừng khẩn cấp... ngăn chặn các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng; vi phạm khi qua đường ngang; chở quá vạch dấu mớn nước an toàn; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không bảo đảm

an toàn kỹ thuật; không trang bị dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; không có giấy phép lái xe, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các loại phương tiện chở quá số người quy định... phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tại bến khách ngang sông, bến tàu khách du lịch, các tuyến, luồng đường thủy, nhất là các tuyến vận tải hành khách từ bờ ra đảo, các tuyến sông và vùng nước có tổ chức lễ hội.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các Sở Giao thông vận tải và các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực vận tải, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ Tết, chú trọng đối với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; giám thiểu tình trạng chậm, huỷ chuyến; không để hành khách không kịp về quê ăn Tết do thiếu phương tiện; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù, bến cóc và tăng giá vé trái quy định.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp

luật an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt là trên đường cao tốc; thường xuyên cập nhật để thông tin kịp thời về tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các thông tin hỗ trợ hướng dẫn Nhân dân đi lại trong dịp nghỉ Tết, cũng như cảnh báo các khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường ngang qua đường sắt, đường thủy nội địa, các tuyến giao thông chính, đầu mối giao thông trọng điểm, các khu vực tổ chức các sự kiện, lễ hội; thông tin về phương án tổ chức, phân luồng giao thông, phương án tổ chức giao thông phục vụ các dự án có sử dụng lòng, lề đường; kế hoạch phục vụ vận tải; hướng dẫn người dân lựa chọn phương tiện, thời gian đi lại phù hợp, góp phần giảm lưu lượng giao thông trong khung giờ cao điểm; kiên trì tuyên truyền Nhân dân thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”, “Tuân thủ quy định về tốc độ”.

Các bộ ngành, địa phương phân công người có thẩm quyền tổ chức trực theo chế độ 24/7, báo cáo tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 07 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, từ ngày 08/02/2024 đến hết ngày 14/02/2024 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Giáp Thìn) về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (trong đó báo cáo nhanh gửi trước 14 giờ hằng ngày; báo cáo tổng hợp của 07 ngày

ngiht Tết Giáp Thìn gửi trước 14 giờ

30 phút ngày 14/02/2024).

## VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

### 8. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP, GIẢI THỂ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Ngày 01/12/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 72/2023/TT-BTC quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính. Cụ thể, tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính như sau:

Phân loại theo thẩm quyền thành lập: Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của Chính phủ; Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo thẩm quyền của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phân loại theo mức độ tự chủ: Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên; đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; Đơn vị sự nghiệp công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên.

Việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính được thực hiện khi có một trong các điều kiện sau: Không còn chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định

120/2020/NĐ-CP; không xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý Nhà nước theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP; không đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP và cơ quan, đơn vị không có đơn vị sự nghiệp công lập khác phù hợp về chức năng, nhiệm vụ để sáp nhập, hợp nhất; không đảm bảo mức độ tự chủ từ 30% trở lên chi thường xuyên hoặc có 30% số lượng người làm việc trở lên được hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này (đối với đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập trước ngày Thông tư này có hiệu lực); không đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có); đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại điểm c, điểm d khoản 3 Điều 5 Nghị định 120/2020/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/02/2024.

### 9. NÂNG GIÁ TRẦN VÉ MÁY BAY NỘI ĐỊA LÊN ĐẾN 4 TRIỆU ĐỒNG/VÉ/CHIỀU TỪ 01/3/2024

Ngày 30/11/2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 34/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2019/TT-BGTVT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Khung giá



dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.

Theo Thông tư này quy định tăng giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông đối với đường bay từ 500 km trở lên. Cụ thể: Khoảng cách đường bay từ 500 đến 850 km có giá vé tối đa 2,250 triệu đồng/vé một chiều; khoảng cách đường bay từ 850 đến 1.000 km có giá vé tối đa 2,890 triệu đồng/vé một chiều; khoảng cách đường bay từ 1.000 đến 1.280 km có giá vé tối đa 3,4 triệu đồng/vé một chiều; khoảng cách đường bay từ 1.280 km trở lên có giá vé tối đa 04 triệu đồng/vé một chiều. Giữ nguyên giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông đối với đường bay dưới 500 km.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/3/2024.

## **10. QUY ĐỊNH SỐ HIỆU CÔNG CHỨC NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG**

Ngày 30/11/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 25/2023/TT-BCT quy định số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp. Thông tư này quy định về số hiệu công chức, thủ tục cấp, thu hồi số hiệu công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp.

Số hiệu công chức gồm hai phần: phần đầu là ký hiệu “TW” (đối với cơ quan Quản lý thị trường ở trung ương) hoặc mã số (đối với cơ quan Quản lý thị trường ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); phần thứ hai gồm chữ “QLTT” và dãy số tự nhiên (gồm 03 chữ số) là số được cấp cho từng công chức; hai phần được nối với nhau bằng dấu gạch ngang.

Mỗi công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp được cấp một số hiệu công chức, số hiệu công chức đồng thời là số hiệu ghi trên biển hiệu Quản lý thị trường và là số Thẻ kiểm tra thị trường của công chức.

Hồ sơ đề nghị cấp số hiệu công chức bao gồm: Văn bản đề nghị cấp số hiệu công chức của cơ quan Quản lý thị trường nơi công chức được tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái; 01 bản sao được chứng thực quyết định tiếp nhận làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường.

Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường quyết định cấp số hiệu cho công chức được đề nghị trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Số hiệu công chức được thu hồi trong các trường hợp sau: Công chức chuyển sang làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường khác hoặc cơ quan, tổ chức khác; Công chức nghỉ hưu, thôi việc, bị buộc thôi việc hoặc các trường hợp khác không còn làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/01/2024.

## **11. NHIỆM KỲ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ LĨNH VỰC KẾ HOẠCH, ĐẦU TƯ KHÔNG QUÁ 05 NĂM**

Ngày 01/12/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 12/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị

sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê. Cụ thể như sau:

Hội đồng quản lý có từ 05 đến 11 thành viên tùy thuộc vào đặc thù của từng đơn vị, trong đó có Chủ tịch Hội đồng quản lý và các thành viên Hội đồng quản lý. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản lý không quá 05 năm. Số lượng, cơ cấu, thành phần cụ thể của thành viên Hội đồng quản lý do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập quyết định.

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản lý như

sau: Có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và ý thức kỷ luật tốt; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao; có trình độ từ đại học trở lên; đủ tuổi công tác ít nhất 01 nhiệm kỳ 05 năm đối với công chức, viên chức; không trong thời gian chấp hành quyết định kỷ luật hoặc trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật; không phải là vợ hoặc chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, kế toán trưởng của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/01/2024.

## VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

### 1. DỰ THẢO KHUNG CHỈ SỐ PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin, thực thi chính sách và trách nhiệm quản lý của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Văn phòng Chính phủ đã xây dựng dự thảo Khung Chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.

Khung Chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước bao gồm: Khung Chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Khung Chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp bộ; Khung

Chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành cấp tỉnh.

Cụ thể, có 05 tiêu chí lựa chọn chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành gồm: Chỉ số có vai trò quyết định đến kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương; chỉ số có khả năng hỗ trợ việc phân tích, dự báo xu hướng, đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; chỉ số có tính định lượng, đo lường, phản ánh diễn biến quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; chỉ số được cung cấp với tần suất liên tục, ngày, tuần, tháng; được kết nối, chia sẻ tự động giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; chỉ số là

thành phần để tính toán ra chỉ tiêu thống kê.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thu thập, tạo lập, tổng hợp, phân tích các chỉ số theo chức năng, nhiệm vụ được giao để cung cấp cho Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua phương thức kết nối, tích hợp hệ thống hoặc thông qua tài khoản do Văn phòng Chính phủ cấp. Chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác, kịp thời của thông tin, dữ liệu về các chỉ số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ sửa đổi, bổ sung cấu trúc, thuộc tính của các chỉ số khi có thay đổi. Xây dựng, chia sẻ dữ liệu danh mục dùng chung thuộc phạm vi quản lý cho các bộ, ngành, địa phương để sử dụng chung trong các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc. Xây dựng, từng bước hình thành các bộ dữ liệu mở về kinh tế - xã hội, kết nối với Cổng dữ liệu quốc gia để phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng của người dân, doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu, tổ chức trong và ngoài nước...

Toàn văn dự thảo đang được Văn phòng Chính phủ đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và gửi chuyên văn bản lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương và Nhân dân trước khi trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

## 2. DỰ THẢO LUẬT CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

Nhằm bảo đảm xây dựng điều kiện pháp lý minh bạch, khả thi, thuận tiện cho người có nhận diện giới khác giới tính hiện có được sống đúng với giới tính mà họ mong muốn; thực hiện, bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của người chuyển đổi giới tính; chống phân biệt đối xử và bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước; Bộ Y tế đã xây dựng hồ sơ đề nghị dự án Luật Chuyển đổi giới tính.

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người chuyển đổi giới tính, người đề nghị can thiệp y học để chuyển đổi giới tính; quy trình, thủ tục đối với người đề nghị can thiệp y học để chuyển đổi giới tính, đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính; công nhận giới tính nữ hoặc nam đối với người chuyển đổi giới tính; quản lý nhà nước về chuyển đổi giới tính. Công dân chỉ được chuyển đổi giới tính một lần trong đời. Chỉ thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính sau khi người đề nghị chuyển đổi giới tính đã được tư vấn tâm lý, y tế, pháp lý. Bảo đảm sự tự nguyện, tự do lựa chọn biện pháp can thiệp y học chuyển đổi giới tính.

Người chuyển đổi giới tính có quyền được công nhận giới tính mới sau khi đã can thiệp y học để chuyển đổi giới tính khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; được lựa chọn phương pháp can thiệp y học để chuyển đổi giới tính; được tư vấn, hỗ trợ về tâm lý, y tế và pháp lý trước và trong quá trình thực hiện can thiệp y học để chuyển đổi giới tính;

có đầy đủ quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật khác có liên quan; được giữ nguyên quan hệ cha, mẹ, con cũng như quyền và nghĩa vụ từ quan hệ hôn nhân gia đình trước khi chuyển đổi giới tính bao gồm cả việc nhận nuôi con nuôi; được lưu giữ tinh trùng, trứng để duy trì nòi giống thông qua các dịch vụ sinh sản phù hợp với đạo lý và pháp luật Việt Nam; được tham gia các hoạt động hiến máu và các chế phẩm máu, hiến tế bào gốc, hiến mô tạng một cách tự nguyện nếu có đủ sức khỏe và đảm bảo an toàn hiến tặng theo quy định của pháp luật; được bảo lưu thông tin trên các văn bản, chứng chỉ đã được cấp trước khi chuyển đổi giới tính; được công nhận quyền tài sản đối với tài sản tạo lập trước khi chuyển đổi giới tính.

Trường hợp trên giấy chứng nhận quyền tài sản có thông tin giới tính thì cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền tài sản có nghĩa vụ điều chỉnh thông tin giới tính theo giới tính được công nhận của người chuyển đổi giới tính; được hưởng các chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội và quy định của pháp luật khác có liên quan phù hợp với giới tính đã chuyển đổi; được tham gia

các hoạt động thể thao, văn hóa, biểu diễn nghệ thuật theo quy định của pháp luật phù hợp với giới tính mới; được tôn trọng, bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và các quyền riêng tư khác theo quy định của pháp luật; được thay đổi thông tin giới tính trên các giấy tờ tùy thân sau khi được công nhận là người chuyển đổi giới tính; được bảo đảm quyền học tập, lao động và hòa nhập gia đình, xã hội theo giới tính đã được công nhận; được bảo đảm các quyền khác theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Bên cạnh đó, người chuyển đổi giới tính có nghĩa vụ chấp hành tất cả các nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật phù hợp theo giới tính mới; tích cực, chủ động học tập, lao động, hòa nhập gia đình, xã hội với giới tính mới.

Luật Chuyển đổi giới tính đề xuất độ tuổi thực hiện can thiệp y học được quy định người từ đủ 18 tuổi trở lên đối với các phương pháp can thiệp y học; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xác nhận có tình trạng bức bối giới quá mức thì được thực hiện phương pháp can thiệp y học quy định tại khoản 1 Điều 9 của Luật này và khi được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

## GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

**1. Hỏi:** Xin hỏi, giá dịch vụ ngày giường bệnh gồm những khoản chi phí gì ?

**Trả lời:** Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư số 23/2023/TT-BYT quy

định chi phí trực tiếp tính trong giá dịch vụ ngày giường bệnh gồm:

- Chi phí về quần áo, mũ, khẩu trang, chăn, ga, gối, đệm, màn, chiếu; văn phòng phẩm; găng tay sử

dụng trong thăm khám, tiêm, truyền, bông, băng, cồn, gạc, nước muối rửa và các vật tư tiêu hao khác phục vụ công tác chăm sóc và điều trị hàng ngày (kể cả các chi phí để thay băng vết thương hoặc vết mổ đối với người bệnh nội trú, trừ các trường hợp được thanh toán ngoài mức giá dịch vụ ngày giường bệnh quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 7 Thông tư này); điện cực, cáp điện tim, băng đo huyết áp, dây cáp SPO2 trong quá trình sử dụng máy theo dõi bệnh nhân đối với giường hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực.

- Các chi phí quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phục vụ việc chăm sóc và điều trị người bệnh theo yêu cầu chuyên môn.

- Riêng chi phí về thuốc, máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn, dịch truyền, trang thiết bị y tế (ngoài các vật tư nêu trên); các loại bơm tiêm, kim tiêm, kim lấy thuốc dùng trong tiêm, truyền; bơm cho ăn; dây truyền dịch, ống nối, dây nối bơm tiêm điện, máy truyền dịch dùng trong tiêm, truyền; khí oxy, dây thở oxy, mask thở oxy (trừ các trường hợp người bệnh được chỉ định sử dụng thở máy) chưa tính trong cơ cấu giá dịch vụ ngày giường bệnh, được thanh toán theo thực tế sử dụng cho người bệnh.

**2. Hỏi:** Cách tính ngày giường nằm viện đối với bệnh nhân điều trị nội trú được xuất viện?

**Trả lời:** Theo điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư số 23/2023/TT-BYT quy định số ngày điều trị nội trú = ngày ra viện - ngày vào viện.

**3. Hỏi:** Trường hợp người bệnh đang điều trị nội trú chưa thuyên

giảm nhưng gia đình xin chuyển viện lên tuyến trên thì tính số ngày giường nằm viện như thế nào?

**Trả lời:** Theo điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư số 23/2023/TT-BYT quy định số ngày điều trị nội trú = ngày ra viện - ngày vào viện + 1.

**4. Hỏi:** Bảng giá dịch vụ khám bệnh bảo hiểm y tế áp dụng từ ngày 17/11/2023?

**Trả lời:** Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT quy định bảng giá dịch vụ khám bệnh như sau:

- Bệnh viện hạng đặc biệt: 42.100đ

- Bệnh viện hạng I: 42.100đ

- Bệnh viện hạng II: 37.500đ

- Bệnh viện hạng III: 33.200đ

- Bệnh viện hạng IV, trạm y tế xã: 30.100đ

- Hội chẩn để xác định ca bệnh khó: 200.000đ./.